

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

อดีตที่ปรึกษา"ทรัมป์"ฟันธงสหรัฐ-จีนยังไม่บรรลุข้อตกลงการค้า
ในการประชุม G20 นายคริสต วิลเลียมส์ อดีตที่ปรึกษาทางการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีน แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด G20 ในเดือนนี้ "จะไม่มีการทำข้อตกลงในการประชุม G20 แต่ G20 จะช่วยกระตุ้นให้มีการทำข้อตกลงกับจีน" นายวิลเลียมส์กล่าว นายวิลเลียมส์คาดการณ์ว่า สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนภายในกรอบเวลา 3-6 เดือน นอกจากนี้ เขายังระบุว่า การบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกในสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อการเจรจาการค้ากับจีน (อินโฟเควสท์)

รมว.พาณิชย์สหรัฐคาดสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้าในที่สุด
นายวิลเบิร์ต รัสเซล รมว.พาณิชย์สหรัฐ กล่าวคาดการณ์ว่า สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าในที่สุด "ในที่สุด สิ่งนี้จะจบลงด้วยการเจรจา แม้แต่ในยามสงคราม ก็จบลงด้วยการเจรจา" นายรัสเซลกล่าวในการให้สัมภาษณ์ต่อรายการ "Squawk Box" ของสำนักข่าว CNBC อย่างไรก็ดี นายรัสเซลไม่คาดว่า สหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้าในการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ในปลายเดือนนี้ "ข้อตกลงการค้าไม่ได้มีการทำขึ้นในการประชุมสุดยอด แต่การเจรจาระหว่างปธน.ทรัมป์และปธน.สี จิ้นผิงจะช่วยวางกรอบข้อตกลงการค้าที่อาจเกิดขึ้น" นายรัสเซลกล่าว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนเม.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี PPI จะปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และติดตัวขึ้น 2.0% เมื่อเทียบรายปี ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร, พลังงาน และภาคบริการ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องกับเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 14.17 จุดจากแรงขายทำกำไร,วิตกสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (11 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันยาวนานถึง 6 วัน นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชูว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติม ดัชนีเฉลี่ย

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,048.51 จุด ลดลง 14.17 จุด หรือ -0.05% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,885.72 จุด ลดลง 1.01 จุด หรือ -0.03% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,822.57 จุด ลดลง 0.60 จุด หรือ -0.01% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนเทียบยูโร,ปอนด์ หลังสหรัฐเผยดัชนี PPI ชัยชนะเล็กน้อย ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด์ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (11 มิ.ย.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชัยชนะเพียงเล็กน้อยในเดือนพ.ค. นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชูว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติม ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1332 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1315 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.2722 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2689 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6959 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6957 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.49 เยน จากระดับ 108.42 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9918 ฟรังก์ จากระดับ 0.9895 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3286 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3270 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวกเพียง 1 เซนต์ ขณะนักลงทุนจับตาสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (11 มิ.ย.) ท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบในวันนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 53.27 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. ปิดทรงตัวที่ 62.29 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$1.90 นักลงทุนซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังดาวโจนส์อ่อนแรง สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (11 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับสัญญาทองคำสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.90 ดอลลาร์ หรือ 0.14% ปิดที่ 1,331.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

อังกฤษเริ่มกระบวนการสรรหานายกฯคนใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22 ก.ค. อังกฤษกำลังเริ่มต้นกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อทดแทนนางเทเรซา เมย์ เมื่อวานนี้นับเป็นวันสุดท้ายสำหรับการเสนอชื่อผู้ที่จะสมัครเป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมคนใหม่ ซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษโดยอัตโนมัติ โดยผู้ที่สมัครเป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมคนใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ขณะนี้ นายบอริส จอห์นสัน ถือเป็นตัวเก็งอันดับ 1 สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ โดยราคาต่อรองในสำนักพนันที่ถูกกฎหมายในอังกฤษต่างบ่งชี้ว่า นายจอห์นสันจะเป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมคนใหม่แทนนางเมย์ ส่วนผลอย่างเป็นทางการว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปนั้น จะทราบในวันที่ 22 ก.ค. (อินโฟเควสท์)

อังกฤษเผยอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.8% ในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า อัตราการว่างงานในอังกฤษทรงตัวที่ระดับ 3.8% ในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2517 ONS ยังเปิดเผยว่า ผู้ที่มีงานทำในอังกฤษมีจำนวนเพิ่มขึ้น 32,000 คนในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 32.75 ล้านคน ขณะที่อัตราการจ้างงานทรงตัวที่ 76.1% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดบวก 22.91 จุด หุ้นกลุ่มเหมืองพลังงานรับข่าวจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (11 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ราคาปรับตัวขึ้น หลังมีรายงานข่าวว่า รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,398.45 จุด เพิ่มขึ้น 22.91 จุด หรือ +0.31% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าวจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ, คลายวิตกกังวล ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (11 มิ.ย.) เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มทรัพยากรพื้นฐาน ขณะที่ตลาดคลายวิตกกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้าหลังสหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของเม็กซิโก และตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.69% ปิดที่ 380.89 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,408.45 จุด เพิ่มขึ้น 25.96 จุด, +0.48% ขณะที่ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,155.81 จุด เพิ่มขึ้น 110.43 จุด หรือ +0.92% และ ดัชนี FTSE 100 (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 5.2% รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่

รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค ปรับตัวขึ้น 5.2% ในเดือนเม.ย. แต่ที่ระดับ 9.137 แสนล้านเยน หรือประมาณ 8.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร ซึ่งเป็นดัชนีวัดการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นนั้นขยายตัวแข็งแกร่งขึ้นในเดือนเม.ย. หลังจากที่ปรับตัวขึ้นเพียง 3.8% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น-สหรัฐจัดการประชุมเพื่อหารือประเด็นการค้าทวิภาคี เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและสหรัฐเปิดฉากการประชุมระยะเวลา 2 วัน ที่กรุงวอชิงตัน เพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าทวิภาคี การประชุมระดับคณะทำงานระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นก่อนหน้าการเจรจา ระหว่างนายโทชิมิตสึ โมเดกิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่น และนายโรเบิร์ต โลว์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐ โดยทั้งสองฝ่ายจะให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องในการปรับลดภาษีนำเข้ายานยนต์และผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเจรจาระดับทวิภาคีครั้งนี้นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะเสนอการปรับลดภาษีด้านสินค้าเกษตรกรรมของสหรัฐให้อยู่ในระดับที่ตกลงกันได้ ในข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ฉบับใหม่ หากสหรัฐยินยอมที่จะยกเลิกการเรียกเก็บภาษีสินค้าด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เช่น รถยนต์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 69.86 จุด หลังเงินเยนอ่อนหนุนแรงซื้อเก็งกำไรดัชนีนิเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวันนี้ เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐได้กระตุ้นให้มีแรงซื้อเก็งกำไรส่งเข้าหุ้นตลาด และช่วยชดเชยการร่วงลงของดัชนีนิเกอิในช่วงเช้า อันเนื่องมาจากคำสั่งขายทำกำไร สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดบวก 69.86 จุด หรือ 0.33% แต่ที่ 21,204.28 จุด (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนผลักดันรัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรเพื่อหนุนเศรษฐกิจและรักษาสภาพคล่อง รายงานว่าด้วยการออกพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นจีนซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวานนี้ระบุว่า จีนได้ผลักดันให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรพิเศษ และเครื่องมือทางการเงินแบบอิงตลาดประเภทอื่นๆ ในการสนับสนุนโครงการต่างๆที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย์ และโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาสภาพคล่องในตลาดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและสมดุลผสมผสานกับการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน และบริษัทกองทุน รวมทั้งนักลงทุนทั่วไป โดยมีได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นจีน (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติจีนประกาศแผนออกพันธบัตรในฮ่องกงช่วงปลายเดือนมิ.ย. ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์

ในวันนี้ว่า PBOC วางแผนที่จะออกพันธบัตรในฮ่องกง ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ หลังจากที่ได้ออกพันธบัตรไปแล้ว 3 ครั้งนับตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว PBOC เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสกุลเงินหยวนในฮ่องกง แต่ทาง PBOC ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (อินโฟเควสท์)

ผลสำรวจชี้บริษัทจีนวิตกกภาวะแวดล้อมในการทำธุรกิจเป็นมิตรน้อยลงในสหรัฐ เหตุจากสงครามการค้า สภาหอการค้าจีน (CGCC) สาขานิวยอร์กเปิดเผยผลสำรวจบ่งชี้ว่า บริษัทจีนที่ทำธุรกิจในสหรัฐมีความวิตกกอย่างชัดเจนว่า ภาวะธุรกิจของสหรัฐมีความเป็นมิตรน้อยลงอันเป็นผลจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน CGCC ระบุในรายงานผลสำรวจธุรกิจประจำปี 2562 ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวานนี้ว่า นโยบายปกป้องด้านการค้าในสหรัฐส่งผลให้เกิดสงครามการค้าและทำให้การลงทุนจากจีน ลดลง การลงทุนโดยตรงของจีน (FDI) ในสหรัฐ ได้ลดลงอย่างมากในปี 2561 และ ต้นปี 2562 หลังจากที่เริ่มขยายตัวแบบก้าวกระโดดในปี 2556 และแตะระดับสูงสุดในปี 2559 และ 2560 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 73.59 จุด ขานรับเงินทุนโครงการขนาดใหญ่ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดวันนี้พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาลได้รับการอนุมัติให้นำรายได้จากการจำหน่ายพันธบัตรพิเศษไปใช้ในโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ได้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่า ผู้นำสหรัฐจะออกมาขู่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 210.70 จุด ตามตลาดหุ้นจีน ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ในวันนี้ ตามทิศทางตลาดหุ้นจีนที่พุ่งสูงขึ้น หลังจากหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาลได้รับการอนุมัติให้นำรายได้จากการจำหน่ายพันธบัตรพิเศษไปใช้ในโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงยังได้แรงหนุนจากดัชนีหุ้นนิวยอร์กที่ทำสถิติปิดแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 6 เนื่องจากนักลงทุนขานรับข่าวสหรัฐจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

รมว.ตปท.สหรัฐเตรียมเยือนญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ปลายเดือนนี้เตรียมมถกประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ มีกำหนดเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี นายปอมเปโอ พร้อมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะประชุมสนอกรอบกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในช่วงการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มิ.ย. ณ กรุงโอ

ซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากการประชุมสุดยอด G20 นายปอมเปโอจะเดินทางไปกับปธน.ทรัมป์เพื่อเยือนเกาหลีใต้ โดยจะมีการหารือกับประธานาธิบดีมุน แจ อิน ของเกาหลีใต้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการเป็นพันธมิตรระดับทวิภาคี โดยก่อนหน้านี้ นายปอมเปโอจะเดินทางเยือนประเทศอินเดียและศรีลังกา ซึ่งจะเป็น 2 ประเทศแรกของการเยือนเอเชียในระหว่างวันที่ 24-30 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ตีตัวรับคาดการณ์เฟลลดอกเบี้ย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียตีตัวขึ้นในวันนี้ จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการแข็งค่าของรูปี และการที่สหรัฐจะงับการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก (อินโฟเควสท์)

ไทย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยาร่วมในพิธีในวันนี้ด้วย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 5.68 จุด รับแรงหนุนจากการเมืองดีขึ้น ,ปัจจัยนอกประเทศนิ่ง รอดูประชุมเฟด-โอเปก-G20 SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,670.41 จุด เพิ่มขึ้น 5.68 จุด (+0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 50,095.39 ล้านบาทนักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย รับแรงซื้อจากหุ้นรายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมหลังไร้ข่าวลบ แต่ได้แรงหนุนจากการเมืองดีขึ้น-เลือกตั้งรัฐบาลได้ในมิ.ย.นี้ ขณะที่ปัจจัยนอกประเทศนิ่ง ต่างรอดูการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า, การประชุมกลุ่มโอเปก และการประชุม G20 ในช่วงปลายเดือนนี้ พุ่งขึ้นต่อเนื่องหลังดัชนีขึ้นเหนือ 1,670 ได้ พร้อมให้แนวรับ 1,665-1,660 แนวต้าน 1,675-1,680 และมีแนวจิตวิทยาที่ไม่ควรหลุดที่ 1,650 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 179,508 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 179,508 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 16,861 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 9,550 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,501 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.96% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1-2

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
วันนี้ NET INFLOW 1,501 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,501
ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
(Expired) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.30 อ่อนค่าจากช่วงเช้า ตลาด
กลับมากังวลสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน-จับตาดูหน้าตาทีม
เศรษฐกิจ ครม.ใหม่-Fund Flow นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 31.30 บาท/ดอลลาร์
จากเปิดตลาด เข้าที่ระดับ 31.29/34 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวัน

เคลื่อนไหวระหว่าง 31.27-31.36 บาท/ดอลลาร์ ตลาดกลับมากังวล
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน หลังจากประเด็นเม็กซิโกขาลง
ไปจากกรณีสหรัฐฯประกาศระงับการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโก"
นักบริหารเงิน กล่าว สำหรับทิศทางวันพรุ่งนี้ ต้องรอดูมีตัวเลขดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐฯ คืนนี้ กับกระแสเงินทุน
เคลื่อนย้าย รวมทั้งติดตามการจัดทำคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ
ไทยหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีนักบริหารเงิน ให้กรอบการเคลื่อนไหว
วันพรุ่งนี้ระหว่าง 31.25 - 31.35 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนเม.ย.ญี่ปุ่น
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.เม.ย.ญี่ปุ่น
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.จีน
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.จีน
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนพ.ค.จีน
- อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.สหรัฐฯ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)สหรัฐฯ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

| Monday 10 | | | | | As of 12-Jun-19 | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Release | Actual | Cons. | Prior | Thai Stock Market | 11-Jun-19 | Chg | %Chg. | | | |
| CH Trade Balance | May | \$41.65b | \$23.20b | \$13.84b | SET | 1,670.41 | +5.68 | +0.34% | | | |
| Exports YoY | May | 1.1% | -3.8% | -2.7% | SET50 | 1,108.53 | +5.24 | +0.47% | | | |
| Imports YoY | May | -8.5% | -3.3% | 4.0% | SET100 | 2,455.33 | +9.62 | +0.39% | | | |
| JP BoP Current Account Balance | Apr P | ¥1707.4b | ¥1514.5b | ¥2847.9b | MAI | 349.57 | -1.13 | -0.32% | | | |
| Trade Balance BoP Basis | Apr P | -¥98.2b | ¥5.0b | ¥700.1b | Institution Net Position | -149.44 | | | | | |
| GDP SA QoQ | 1Q F | 0.6% | 0.6% | 0.5% | Proprietary Net Position | -44.23 | | | | | |
| GDP Annualized SA QoQ | 1Q F | 2.2% | 2.2% | 2.1% | Foreign Net Position | 2,910.31 | | | | | |
| GDP Nominal SA QoQ | 1Q F | 0.8% | 0.8% | 0.8% | Individual Net Position | -149.44 | | | | | |
| GDP Deflator YoY | 1Q F | 0.1% | 0.2% | 0.2% | Total Trading Value | 38,570.54 | | | | | |
| GDP Private Consumption QoQ | 1Q F | -0.1% | -0.1% | -0.1% | | | | | | | |
| GDP Business Spending QoQ | 1Q F | 0.3% | 0.5% | -0.3% | | | | | | | |
| Tuesday 11 | | | | | Major Indices | | | | | | |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | 11-Jun-19 | Chg | %Chg. | | | |
| US PPI Final Demand MoM | May | 0.1% | 0.1% | 0.2% | Dow Jones | 26,048.51 | -14.17 | -0.05% | | | |
| PPI Ex Food and Energy MoM | May | 0.2% | 0.2% | 0.1% | S&P 500 | 2,885.72 | -1.01 | -0.03% | | | |
| PPI Final Demand YoY | May | 1.8% | 2.0% | 2.2% | Nasdaq | 7,822.57 | -0.60 | -0.01% | | | |
| PPI Ex Food and Energy YoY | May | 2.3% | 2.3% | 2.4% | STOXX Europe 50 | 3,402.00 | +17.00 | +0.50% | | | |
| | | | | | FTSE 100 | 7,398.45 | +22.91 | +0.31% | | | |
| | | | | | DAX | 12,155.81 | +110.43 | +0.92% | | | |
| | | | | | Nikkei 225 | 21,204.28 | +69.86 | +0.33% | | | |
| | | | | | Shanghai Composite | 2,925.72 | +73.59 | +2.58% | | | |
| | | | | | Hang Seng | 27,789.34 | +210.70 | +0.76% | | | |
| | | | | | KOSPI | 2,111.81 | +12.32 | +0.59% | | | |
| | | | | | BES Sensex | 39,950.46 | +165.94 | +0.42% | | | |
| | | | | | Jakarta Composite | 6,305.99 | +16.38 | +0.26% | | | |
| | | | | | Philippines Composite | 8,030.98 | -14.41 | -0.18% | | | |
| | | | | | Ho Chi Minh | 962.07 | -0.83 | -0.09% | | | |
| Wednesday 12 | | | | | Crude Commodities | | | | | | |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | 11-Jun-19 | Chg | %Chg. | | | |
| CH CPI YoY | May | 2.7% | 2.7% | 2.5% | WTI (\$/bl) | 53.02 | -0.39 | -0.73% | | | |
| PPI YoY | May | 0.6% | 0.6% | 0.9% | Dubai (\$/bl) | 60.94 | +0.35 | +0.58% | | | |
| US CPI MoM | May | -- | 0.1% | 0.3% | Brent (\$/bl) | 62.08 | -0.28 | -0.45% | | | |
| CPI Ex Food and Energy MoM | May | -- | 0.2% | 0.1% | NYMEX (\$/bl) | 53.27 | +0.01 | +0.02% | | | |
| CPI YoY | May | -- | 1.9% | 2.0% | COMEX Gold | 1,326.40 | +1.70 | +0.13% | | | |
| CPI Ex Food and Energy YoY | May | -- | 2.1% | 2.1% | Batic Dry Index | 1,105.00 | -20.00 | -1.78% | | | |
| Thursday 13 | | | | | Exchange Rate | | | | | | |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | 11-Jun-19 | 10-Jun-19 | %Chg. | | | |
| JP Japan Buying Foreign Bonds | 7-Jun | -- | -- | ¥441.7b | USD/THB | 31.29 | 31.35 | -0.19% | | | |
| Foreign Buying Japan Bonds | 7-Jun | -- | -- | ¥685.8b | EUR/USD | 1.1326 | 1.1312 | +0.12% | | | |
| Foreign Buying Japan Stocks | 7-Jun | -- | -- | -¥285.9b | USD/JPY | 108.54 | 108.44 | +0.09% | | | |
| Tertiary Industry Index MoM | Apr | -- | 0.4% | -0.4% | GBP/USD | 1.2715 | 1.2683 | +0.25% | | | |
| EU Industrial Production SA MoM | Apr | -- | -0.3% | -0.3% | USD/CHY | 6.9104 | 6.9300 | -0.28% | | | |
| Industrial Production WDA YoY | Apr | -- | -0.4% | -0.6% | USD/KRW | 1,178.21 | 1,182.25 | -0.34% | | | |
| US Initial Jobless Claims | 8-Jun | -- | -- | 218k | Dollar Index | 96.710 | 96.772 | -0.06% | | | |
| Continuing Claims | 1-Jun | -- | -- | 1682k | | | | | | | |
| Friday 14 | | | | | Thai Bond Market | | | | | | |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | 11-Jun-19 | 10-Jun-19 | %Chg. | | | |
| CH Industrial Production YoY | May | -- | 5.4% | 5.4% | Total Return Index | 287.92 | 287.81 | +0.04% | | | |
| Industrial Production YTD YoY | May | -- | 6.2% | 6.2% | Outright/ Cash Trading | 179,507.54 | 102,232.85 | +75.59% | | | |
| Retail Sales YoY | May | -- | 8.0% | 7.2% | Bond Yield | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y |
| Retail Sales YTD YoY | May | -- | 8.0% | 8.0% | 11-Jun-19 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.79 | 1.81 |
| JP Industrial Production MoM | Apr F | -- | -- | 0.6% | Change (bps) | +0.01 | -0.08 | -0.06 | +0.01 | -0.76 | -1.41 |
| Industrial Production YoY | Apr F | -- | -- | -1.1% | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | |
| Capacity Utilization MoM | Apr | -- | -- | -0.4% | 1.96 | 2.06 | 2.30 | 2.55 | 2.81 | 3.18 | |
| US Retail Sales Advance MoM | May | -- | 0.6% | -0.2% | +0.17 | -0.16 | -1.99 | -0.95 | -0.88 | -0.13 | |
| Retail Sales Ex Auto MoM | May | -- | 0.5% | 0.1% | | | | | | | |
| Industrial Production MoM | May | -- | 0.2% | -0.5% | | | | | | | |
| Capacity Utilization | May | -- | 78.0% | 77.9% | | | | | | | |
| | | | | | US Bond Market | | | | | | |
| | | | | | Bond Yield | | | | | | |
| | | | | | 11-Jun-19 | | | | | | |
| | | | | | Change (bps) | | | | | | |
| | | | | | 2.27 | | | | | | |
| | | | | | -2.00 | | | | | | |
| | | | | | +3.00 | | | | | | |
| | | | | | +0.00 | | | | | | |
| | | | | | 1.92 | | | | | | |
| | | | | | +1.00 | | | | | | |
| | | | | | 2.15 | | | | | | |
| | | | | | +0.00 | | | | | | |
| | | | | | 2.62 | | | | | | |
| | | | | | +0.00 | | | | | | |